



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
4 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล 3, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook, one31, thaiPBS)

-โฆษก ศบค.แถลงสถานการณ์วันที่ 3 ม.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 274 ราย คัดกรองเชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าว 20 ราย และมาจากตปท.อยู่ในสถานที่กักกันรัฐจัดให้ 21 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,379 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 64 รายเท่าเดิม หายป่วยเพิ่ม 38 ราย รวมรักษาหาย 4,337 ราย พบการติดเชื้อใน 53 จังหวัด โดยกทม.-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี ยอดติดเชื้อยังเพิ่มสูง

-จ.สิงห์บุรี พบผู้ติดเชื้อ 2 รายแรก เป็นชาย อายุ 48 ปี และ 34 ปี มีประวัติไปสนามไก่ชน จ.อ่างทอง
-กทม. บีม เมมโมรี่ เจ้าของผับดงย่านสุขุมวิท ติดเชื้อโควิด 19 โพสต์เตือนลูกค้าที่มาร้านตั้งแต่ 21 - 31 ธ.ค. ให้กักตัว ถ้าวรศบค.แถลงจะเข้าตอนนี้รักษาตัวอยู่รพ.

-จ.เชียงราย ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 สสจ.เชียงราย เผย ปัจจุบันผู้ติดเชื้อ 3 ราย ล่าสุดรักษาตัวที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์จนหายดีแล้ว คัดกรองเชิงรุกทั่วจังหวัด 28,494 ราย โดยเฉพาะตามชายแดนและตลาดที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเล ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุม ให้ลงทะเบียนคัดกรองในระบบของสสจ.เชียงราย ณ จุดคัดกรองหรือโรงแรมที่พักเพื่อใช้ในการติดตามตัว

-จ.ลำปาง ศบค.จ.ลำปาง แถลงยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เชื่อมโยงผู้ป่วยรายที่ 1 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย สถานที่เสี่ยง 6 แห่ง
-จ.ระยอง ติดเชื้อเพิ่มวันเดียว 43 ราย กระจายไป 7 อำเภอ ยอดรวมเกือบ 400 ราย
-จ.จันทบุรี ติดเชื้อวันเดียว 68 ราย ยอดสะสม 122 ราย กระจาย 9 อำเภอ ผู้ว่าฯ ขอให้เลิกเล่นพนันเพื่อเห็นแก่สังคมส่วนรวม สสจ.ระบ. ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานและสูงอายุ เป็นการติดเชื้อกลุ่มก้อนจากสถานที่เสี่ยงสูงสุด รวมถึงงานเลี้ยงฉลองและงานศพ
-จ.นครปฐม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นชายอายุ 43 ปี 44ปี และ 29 ปี
-จ.อ่างทอง พบผู้ป่วยใหม่ 14 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด มาจากการค้นหาเชิงรุก 13 ราย และตรวจที่รพ. 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26 ราย ส่วนไหม้ไลน์จะเร่งแจ้ง

-จ.อุบลราชธานี มีชายวัยกลางคนเสียชีวิตในห้องเช่ารายวัน ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี โดยเดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงประสานทีมควบคุมโรคของสสจ.เข้าตรวจสอบ
-จ.ชัยนาท พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมสะสม 8 ราย มีไหม้ไลน์ไปส่งลูกค้าที่บ่อนในพื้ยก่อนกลับบ้านที่ชัยนาท และไม่กักตัว ตั้งวงกินหมูกระทะฉลองปีใหม่กับเพื่อนบ้าน

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-รมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า คนไทยต้องได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย และได้รับการรับรองจาก อย.ของไทย ซึ่งขณะนี้ได้เปิดช่องทางการขอขึ้นทะเบียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., ไอเอ็นเอ็น, sanook

-รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก เสนอสื่อคความชลบุรี ระยอง จันทบุรี ระบ.ว่า เจ็บสั้นๆ ดีกว่าปวดนานๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์, newtv, thebankokinsight, sanook, js100, thailandplus)

-ปลัดสธ. เผย คาดการณ์หลังปีใหม่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ขอให้นายจ้างคุมเข้มแรงงานต่างด้าวหลังพบการเคลื่อนย้ายรายวัน และพบการติดเชื้อในกลุ่มนี้ทุกวัน สั่งการสสจ.ทั่วประเทศเพิ่มบุคลากรด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค โดยจุดเสี่ยงสุด คือ ร้านอาหาร ขอให้ไม่ให้บริการที่ร้านส่วนรพ. จัดให้มีคลินิกโรคไข้หวัด 24 ชม. จัดเตรียมบุคลากร ทรัพยากรให้เพียงพอ 2 เดือน หากทรัพยากรต่ำกว่า 2 เดือนให้แจ้งมายังส่วนกลาง, เตรียมรับผู้เข้าเกณฑ์ PUI ทั้งรพ.สนามและโคฮอทอร์ต, เตรียมระบบรักษาทางไกล ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100% รับประทานอาหารคนเดียวหรือเฉพาะครอบครัว งดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง หน่วยงานของรัฐและเอกชนพิจารณาแนวทางการทำงานที่บ้าน ซึ่งหากได้รับความร่วมมือเชื่อว่าจะคุมการระบาดได้ใน 2 สัปดาห์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์, tnthailand, nationtv)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงว่า ไทยเริ่มผลิตวัคซีนโควิด 19 ในประเทศแล้ว โดยเป็นวัคซีนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก ม.อ็อกซ์ฟอร์ด และ บ.แอสตราเซนเนกา กำลังการผลิตปีละ 200 ล้านโดส จะทยอยส่งมอบล็อตแรกในเดือนพ.ค. 2564 และ

ประเด็นข่าว

สั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทประเทศจีนจะส่งมอบในเดือนก.พ.-เม.ย. 2564 จำนวน 2 ล้านโดส พร้อมเจรจาจัดหาเพิ่มให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนโดยรัฐฟรีตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ยืนยันไม่มีการทุจริตจัดซื้อวัคซีนในราคาแพงแล้วมีเงินทอง และได้ห้ามเอกชนนำเข้าวัคซีน แต่ต้องขึ้นทะเบียนกับ อย. ทุกล็อตที่จะออกสู่ตลาดต้องได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยไม่ได้สั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทเดียว มีการเจรจากับหลายผู้ผลิต ทั้งนี้ วัคซีนโควิด 19 ทั่วโลกที่มีการฉีดภายใต้เงื่อนไขในภาวะฉุกเฉิน ยังไม่มีตัวใดผ่านการทดลองในระยะที่ 3 ส่วนภาคเอกชนสามารถดำเนินการเรื่องวัคซีนได้ แต่การโฆษณาให้คนมาลงทุนจูงใจว่าทำผิดโฆษณา เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนในมือและยังไม่มีวัคซีนขึ้นทะเบียน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-กรมควบคุมโรค เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศระลอกใหม่ ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2563-3 ม.ค. 2564 ผู้ป่วยสะสม 3,286 ราย แบ่งเป็น คลัสเตอร์สมุทรสาคร 2,125 ราย คลัสเตอร์ระยอง 407 และไม่ทราบแหล่ง 757 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 53 จังหวัด

มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, js100, ศูนย์ข่าวเอเชียฟิค, เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ข่าวสด, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, springnews, thebangkokinsight, tnnthailand, workpointtoday, nationtv, innnews, mcoot, thaiPBS, กรมประชาสัมพันธ์)

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ศบค. ประกาศ 28 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กทม. กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตรัง ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี และอ่างทอง มาตรการอาทิ ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

-นายกฯ จะเป็นประธานประชุม ศบค. ในวันที่ (4 ม.ค.) เวลา 14.30 น.

-โฆษก ศบค. เผย แนวทางร่างประกาศควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ซึ่งมีการพูดคุยในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก เพื่อนำเสนอให้นายกฯ พิจารณาเห็นชอบ 4 ม.ค. 2564 ประกอบด้วย 8 มาตรการใช้กับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 28 จังหวัด โดยมาตรการควบคุมร้านอาหาร มีการเปลี่ยนแปลงให้ร้านดูแลมาตรการอย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนคน กรณีการเดินทาง ให้เดินทางข้ามเขตพื้นที่ได้ แนะนำ-ขอความร่วมมืองด-เลี่ยงการเดินทางเท่าที่จำเป็น

-โฆษก กทม. เผยไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตรายที่ 62 เป็นชายวัย 44 ปี พบผู้สัมผัสติดเชื้อ 12 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 279 ราย ขอให้ผู้ที่เคยไปร้าน Groove evening ร้าน New Jazz ร้าน The SUN และ ร้าน The roof bar เข้าระบบ BKKcovid19ด่วน กทม.จะติดต่อไปโดยเร็วที่สุด หรือโทร. สายด่วนสำนักอนามัย กทม. 022032393 หรือ 022032396 สำหรับร้านอาหาร ประชาชนยังรับประทานที่ร้านได้ตามปกติ จนกว่าจะมีประกาศ กทม.ฉบับใหม่

-ผอ.สำนักงานประมง เผยว่า รัฐบาลจัดเตรียมงบประมาณรองรับปัญหาโควิด 19 วงเงิน 1.3-1.4 แสนล้านบาท ขอให้ประชาชนมั่นใจในการรับมือการแพร่ระบาด

-ปลัด ก.ศึกษาธิการ สั่งให้ผู้บริหารแต่ละสังกัดใน 28 จังหวัด พิจารณาให้บุคลากร work from home และจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 25

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เผย ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร อาการดีขึ้น สามารถปรับมาอยู่ท่านอนหงายได้แล้ว เตรียมถอดเครื่องช่วยหายใจ ส่วนภรรยาอาการดีขึ้นเช่นกันแต่ยังต้องอยู่ในห้องแยกโรค ไม่ได้อยู่ในไอซียู

-จ.สมุทรสาคร ชาวบ้านยินยอมให้จัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครในพื้นที่ม.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สมุทรสาคร ได้แล้ว

-ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ประกาศ อ.พนมทวน เป็นพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อระดับสูง

-จ.เชียงราย จับกุมชายไทยและหญิงไทย ข้ามมาจากสปป.ลาว ส่งเข้าตรวจสารคัดหลั่งที่รพ.เชียงราย

-จ.สระแก้ว เตรียมเปิดรพ.สนาม 2 แห่ง ที่รพ.แพทย์แผนไทยวัฒนานคร รองรับผู้ป่วยได้ 58 เตียง และที่อบจ.สระแก้ว รองรับได้ 40 เตียง ขยายได้ถึง 100 เตียง

ประเด็นผลกระทบ

1.บุคลากรทางการแพทย์โพสต์ขอพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สยามรัฐ

-สื่อออนไลน์แชร์โพสต์จากเฟซบุ๊กของจนท.และบุคลากรทางการแพทย์หลายรายใน จ.อ่างทอง ที่ระบายนความอัดอั้นว่าต้องทำงานหนักในการระบาดระลอกใหม่ แต่ผู้บริหารระดับจังหวัดไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดตั้งรพ.สนามให้ผู้ที่ต้องกักตัวสังเกตอาการเข้าไปพัก ทำให้ทุกพ.ในอ่างทองมีผู้ที่ต้องสังเกตอาการจำนวนมาก ขณะที่คกก.ควบคุมโรค จ.อ่างทอง ลงพื้นที่ใน 3 อำเภอ เพื่อหาสถานที่เตรียมตั้งรพ.สนาม ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 18 ราย รวมสะสม 30 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางไปบ่อนไก่และผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ 12 รายแรก และยังคงรอผลการตรวจอีกจำนวนมาก

-สื่อโซเชียล แชร์ภาพให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ใน จ.อ่างทอง สู้กับเชื้อโควิด 19

2.ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 จ.เพชรบูรณ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-สจ.เพชรบูรณ์ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดชาย อายุ 21 ปี มาจากสมุทรสาคร ไปแคนดงที่ภูทับเบิก พร้อมเพื่อน 6 คน ระหว่างเดินทางเริ่มป่วย

ประเด็นข่าว

แต่คิดว่าเป็นภูมิแพ้ และเที่ยววัดพระธาตุช่อนแก้ว, ร้านกาแฟไฟโนลาเต้, 7-11 ทางขึ้นภูทับเบิก, และพักที่ อาซ็อ รีสอร์ท

3.ไทยพบโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊กว่า พบโควิดสายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์ B.1.1.7 ในประเทศไทย เป็นครอบครัวชาวอังกฤษ 4 คน แพ้ระบาดได้ง่ายและกระจายอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้ทำให้โรครุนแรงขึ้นและไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของวัคซีน ผู้ป่วยทั้ง 4 รายอยู่ในความควบคุมและระมัดระวังเป็นพิเศษในห้องความดันลบของรพ. และต้องมั่นใจว่าไม่มีเชื้อจึงจะให้ออกมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, tnnthailand, mcot, nationtv

-นพ.โอภาส การ์ยกวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ กรณีพบเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์อังกฤษ จากผู้เดินทางจากอังกฤษเข้าประเทศไทย ทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคและตรวจพบเชื้อ จึงนำเข้าสู่การรักษา โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวจึงพบว่าเป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์ของอังกฤษ และเชื่อมั่นว่าการกักกันจะทำให้เชื้อไม่เล็ดลอดออกไป ทั้งนี้ หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยยังสามารถป้องกันได้ ร่วมกับการเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ซึ่งความรุนแรงของโรคไม่ได้มากขึ้น และไม่มีผลต่อประสิทธิภาพวัคซีนที่กำลังผลิต รวมทั้งระยะพักตัวของโรครยังเท่าเดิม จะมีมาตรการแนะนำไปก.การต่างประเทศให้ชะลอเที่ยวบินจากประเทศอังกฤษไว้ก่อน

4.ชรก.บ้านกาญจก้องทัพบกติดโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ)

-พ.บ.บ. ยังไม่ปิดตึกสำนักงานเลขานุการกองทัพบก หลังมีข้าราชการบ้านกาญจก้องติดเชื้อโควิด 19 มาติดต่อราชการ ย้ำดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข

5.นักการเมืองแสดงความเห็นการทำงานของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์)

-คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์ แสดงความเห็นว่าการสั่ง LOCK DOWN ให้ประชาชนปิดกิจการ แต่ไม่เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด เร็วที่สุดเป็นการผลักภาระให้ประชาชน รัฐบาลต้องให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ COVID ได้ง่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเร่งช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจรายย่อย รายเล็กและกลางโดยด่วน

-น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ระบุ รัฐบาลควรปรับแผนสั่งซื้อวัคซีนเร่งด่วนเพื่อนำมาฉีดกลุ่มเสี่ยงสูงและบุคลากรทางการแพทย์ แล้วค่อยวางแผนให้ประชาชนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ควรเพิ่มทางเลือกวัคซีนตัวอื่นที่มีประสิทธิภาพสูง และให้วัคซีนสังคม ด้วยการปลูกฝังประชาชนเข้มงวดสวมหน้ากากและ Social Distancing ให้เป็นนิสัย

-นายวรชัย เหมะอดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ระบุ แม้รัฐบาลจะบอกว่าจองวัคซีนไปแล้ว แต่วันนี้ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ ต่างจากลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ที่มีวัคซีนใช้แล้ว เห็นว่าการรอวัคซีนจากบริษัทเดียวไม่ถูกต้อง ควรจัดหาวัคซีนจากบริษัทที่ผลิตออกมาใช้แล้วเหมือนประเทศเพื่อนบ้าน และให้ทุกคนซึ่งใช้งบประมาณไม่น่าจะเกิน 6 หมื่นล้าน

-โฆษกพรรคก้าวไกล ได้ 'หมอทวีศิลป์' อย่าช่วยรัฐบาลปิดความรับผิดชอบ

6.สมุทรสาครติดเชื้อจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, sanook

-เฟซบุ๊ก COVID - 19 สมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การติดเชื้อในจังหวัดเพิ่ม 541 ราย เป็นคนไทย 86 ราย แรงงานข้ามชาติ 455 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,401 ราย หายป่วยแล้ว 131 ราย ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาครประกาศเลื่อนการเปิดทำการซื้อ-ขายภายในตลาดทะเลไทยออกไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย รับทราบข้อมูลของสมุทรสาครแล้ว เป็นตัวเลขจากการคัดกรองเชิงรุก ยังไม่ได้จำแนกรายเก่า-ใหม่ ต้องมีการนำข้อมูลหลายด้านมาวิเคราะห์ รวมถึงดูเรื่องเชื้อและภูมิคุ้มกัน โดยจังหวัดจะให้รายละเอียดต่อไป

7.ข้อเสนอของแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์มติชน

-รศ.นพ.ธีระ วรธนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ ถ้าไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศภายในสัปดาห์หน้าจะลำบากในระยะยาว ต้องเลือกว่าจะทน 4 สัปดาห์หรือจะเป็นแบบญี่ปุ่น แม้ไทยจะพยายามหาวัคซีนมา 2 ล้านโดสใน 1-2 เดือนนี้ แต่ใช้ป้องกันเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น คนทำงานด้านหน้า เท่านั้น ยังไม่สามารถทำให้ควบคุมการระบาดวงกว้างได้ สถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ รพ.บางพื้นที่เริ่มประสบปัญหาด้านภาระงาน จำนวนเตียง รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เพราะผู้ติดเชื้อมีมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องตั้งรพ.สนามเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วย ขอย้ำว่า การระบาดซ้ำแบบนี้จะเร็ว กระจายวงกว้าง หาดันต่อลำบาก ทำให้ต้องใช้เวลานานกว่าเดิม นอกจากนี้ จะทำให้มีการเสียชีวิตมากขึ้น เพราะติดเชื้อจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันหรือไล่เลี่ยกัน ทำให้เกินศักยภาพที่ระบบจะให้บริการตรวจและดูแลได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น ประชาชนทุกคนควรป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัวอย่างเต็มที่อย่าให้ติดเชื้อ'

-ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาฯ ระบุว่า Walking spreader รอบนี้ผู้ป่วยไม่เหมือนเดิม 1.เชื้อแบ่งตัวได้ดี ในจมูกและทางเดินหายใจ คนไม่มีอาการจะมีเชื้อในจมูกจำนวนมากและพร้อมที่จะแพร่กระจายเป็นวงกว้างเวลาไอ จาม หรือพูด ถ้าไม่ได้มาตรวจจะแพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่นได้อีกมาก 2.คนมีอาการใช้หวัดหรือปอดอักเสบมาที่รพ. แต่ปกปิดประวัติความเสี่ยง แพทย์อาจไม่ได้ส่งตรวจหาโควิด และ

ประเด็นข่าว

อาจทำให้บุคลากรทางการแพทย์อาจติดเชื้อ

8. วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย

-ต้องการให้นายกฯ พิจารณาการสั่งซื้อวัคซีนของบ.สยามไบโอไซน์ และไทยควรรใช้สิทธิ์ซื้อเพิ่มเป็น 136 ล้านโดส ให้พอกับคนไทย 68 ล้านคน

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, กรมประชาสัมพันธ์, sanook, js100)

-**เม็กซิโก** กำลังตรวจสอบกรณีแพทย์หญิง วัย 32 ปี เข้ารพ. หลังฉีดวัคซีนของไฟเซอร์/ไบออนเทค... **อังกฤษ** ผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่ม 57,725 ราย เป็นสถิติรายวันสูงสุดครั้งใหม่... **อินเดีย** อนุมัติใช้ฉุกเฉินวัคซีนโควิด 2 ขนาน ได้แก่ วัคซีนของแอสตราเซนเนกา ประเทศอังกฤษ และวัคซีนของบริษัทยาในประเทศ... **ญี่ปุ่น** โตเกียวมีผู้ป่วยใหม่ 816 ราย นายกฯ ยังไม่เห็นด้วยกับการประกาศภาวะฉุกเฉินรอบ2... **อินโดนีเซีย** เริ่มแจกจ่ายวัคซีนที่ซิโนแวค ไบโอเทค ประเทศจีน เป็นผู้พัฒนา ไปยังพื้นที่ทั้ง 34 จังหวัด คาดว่าจะใช้เวลาถึง 15 เดือนฉีดครบทุกคนทั่วประเทศ... **กัมพูชา** นายกฯฯ ฮุนเซน ย้ำจะสั่งซื้อวัคซีนโควิดที่ WHO รับรองเท่านั้น

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 85,481,561 ราย เสียชีวิต 1,850,153 ราย รักษาหาย 60,390,035 ราย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 136

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

อุบัติเหตุปีใหม่ 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, มติชน

-นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัด ก.คมนาคม แถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ว่า ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 2563 - 2 ม.ค. 2564 เกิดอุบัติเหตุทางถนนสะสม 2,748 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 316 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,741 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแล้วขับและขับรถเร็ว ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์, ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ 16.01-20.00 น. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วง 50 ปีขึ้นไป จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ร้อยเอ็ด จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กทม. เชียงราย เชียงใหม่ จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ ร้อยเอ็ด

วิถีใหม่ไกลโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ บ.เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จก. เทสโก้ โลตัส และ ม.มหิดล จัดโครงการ "วิถีใหม่ไกลโรค" นำร่องที่ จ.นครราชสีมา เป็นพื้นที่นำร่อง ผ่านกลไกการทำงานของ อสม.ในชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปรับตัวในชีวิตประจำวันในยุควิถีชีวิตใหม่ ที่ช่วยให้ห่างไกลโรค ทุกคนสามารถเริ่มได้ทันทีและควรทำเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัย จะนั้นจะขยายกิจกรรมไปทั่วประเทศในปี 2564

นโยบายหมอมอบประจำตัว 3 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.ทอง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.สระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบบัตรของขวัญปีใหม่ 2564 โครงการ "คนไทยทุกคนครอบครัว มีหมอมอบประจำตัว 3 คน" เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ ให้คนไทยได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้าน ลดการเดินทาง ลดความแออัดของรพ.ใหญ่ และต่อ ยอดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นายอดุลย์ หาญชิงชัย สสอ.อรัญประเทศ เผยว่า อ.อรัญประเทศ ได้ขับเคลื่อนพขอ. ในประเด็น "คนอรัญ ไม่ทอดทิ้งกัน" ผนวกกับโครงการ "สังฆะประชาป็นสุข" โดย พระมหาศราวุธ จิตตันทโต เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ และคณะพระสังฆาธิการ ให้ความเมตตา นำสิ่งของที่จำเป็นมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ร่วมกับ อสม. เจ้าหน้าที่รพ.สต. และรพ.อรัญประเทศ และได้ นำโครงการ "คนไทยทุกคนครอบครัว มีหมอมอบประจำตัว 3 คน" มาบูรณาการร่วมกัน ทำให้ประชาชนได้รับการดูแลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ อย่างครบถ้วน โดยมีการลงทะเบียนรับการ์ดของขวัญปีใหม่ 17,234 ครอบครัว และมีผู้สูงอายุติดเตียง 8,322 คน

สำนักงานสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0 2590 1311-2 0 2591 8612-3 <http://pr.moph.go.th>

fanmoph pr_moph healthmoph moph channel

